

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1452/UB-XD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 1991

V/v kiểm tra nhà nước về hiện
trạng khai thác nước ngầm trên
địa bàn TP.HCM

Triển khai công văn số 10/QLTN, ngày 22/1/1991 của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản nhà nước về việc kiểm tra nhà nước về khai thác nước dưới đất vùng thành phố Hồ Chí Minh và nội dung làm việc giữa đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với Chi cục trưởng Chi cục quản lý tài nguyên khoáng sản nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và giao nhiệm vụ như sau:

1/ Nước ngầm trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là nguồn tài nguyên quý, là nguồn bổ sung quan trọng cho lượng nước ngọt phục vụ cho dân dụng và sản xuất công nghiệp của thành phố cần được quản lý và bảo vệ chặt chẽ để phục vụ cho lợi ích chung.

2/ Các Sở, ban, ngành và các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố cần chấp hành nghiêm chỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra nhà nước về hiện trạng khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố; phải thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của đoàn kiểm tra nhà nước về công tác quản lý nước ngầm nhằm chấp hành đầy đủ pháp lệnh của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và các quy định của nhà nước ta đã ban hành.

3/ Ủy ban nhân dân thành phố ủy nhiệm cho Chi cục trưởng Chi cục bản đồ và khảo sát xây dựng thành phố thuộc Sở Xây dựng là thành viên tham gia đoàn kiểm tra của Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản nhà nước kiểm tra việc khai thác nước ngầm tại thành phố. Chi cục bản đồ và khảo sát xây dựng thành phố có trách nhiệm chuẩn bị chương trình làm việc và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho Đoàn kiểm tra nhà nước tiến hành công tác kiểm tra.

4/ Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị trung ương và địa phương đóng trên địa

bàn thành phố quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra nhà nước về nước ngầm hoàn thành công tác kiểm tra thuận lợi, đạt yêu cầu đã định.

Một số cơ quan liên quan (như Viện vệ sinh dịch tễ, Công an thành phố...), theo đề nghị của Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản nhà nước, cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra.

Sở Tài chính thành phố xem xét hỗ trợ một phần kinh phí tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra nhà nước hoạt động thuận lợi.

Sở Xây dựng thành phố và Chi cục bản đồ - khảo sát xây dựng thành phố hỗ trợ giúp đoàn kiểm tra nhà nước về phương tiện di chuyển trong quá trình tiến hành công tác kiểm tra.

5/ Sau khi đoàn hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá tình hình khai thác và quản lý nước ngầm của thành phố, Chi cục bản đồ và khảo sát xây dựng báo cáo tổng hợp trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T Chủ tịch
Phó Chủ tịch thường trực

Nguyễn Văn Huấn